



ที่ กสจ. 001/ว.๐19

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

อาคาร เดอะไนน์ แกรนด์ พระราม 9 อาคารเอ ชั้น 23

33/4 ถนนพระราม 9 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10310

31 พฤษภาคม 2559

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กองกลางส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เขต 5
เลขที่รับ 1409
วันที่ 10 ส.ย. 2559
เวลา 15.20

เรื่อง การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อบังคับ กสจ. มาตรา 21 การนำส่งเงินสะสมสมทบ
2. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (แบบ กสจ. 009)

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วย “การเปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดใน ข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หากกองทุนใดประสงค์ที่จะให้ ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้มากกว่าเงินสมทบ คณะกรรมการต้องแก้ไขข้อบังคับกองทุนเพื่อให้รองรับในเรื่อง ดังกล่าว (โดยแก้ไขเพิ่มเติมวรรค 1 ของมาตรา 10)” นั้น

กสจ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กสจ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. สามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 โดย ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (เมื่อรวมกับแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง) สมาชิกสามารถแจ้งความ ประสงค์ขอยอมเพิ่มค่าส่วนราชการคืนสังกัด ผ่านแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (แบบ กสจ. 009) ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสามารถดำเนินการได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และมีผลบังคับใช้ เดือนมกราคม ของปีถัดไป หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมี ความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเวียนแจ้งลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งเป็นสมาชิก กสจ. ในสังกัดทราบ และ ขอบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือกับ กสจ. ด้วยดีเสมอมา หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถาม ข้อมูลได้ที่ สำนักงาน กสจ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 1101 - 1107 ในวันและเวลาทำการ หรือศึกษารายละเอียด ข้อบังคับ กสจ. เพิ่มเติมได้ที่ WWW.GPEE.OR.TH

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาณิต มีสุนทร)

ประธานกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สำนักงาน กสจ.

โทรศัพท์. 02-168 1101-7 โทรสาร. 02-168 1108

การแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ. 2540

หมวด 4 เงินสะสม เงินสมทบ และเงินบริจาค

ข้อ 21 ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างที่สมาชิก ได้รับ ก่อนหักภาษีโดยให้ส่วนราชการหักจากค่าจ้างที่สมาชิกได้รับก่อนหักภาษี ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง

ให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างที่สมาชิกได้รับ ก่อนหักภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง

กรณีที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง สมาชิกและส่วนราชการไม่จำเป็นต้องส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน

กรณีที่สมาชิกได้รับค่าจ้างไม่เต็มจำนวน ก็ให้สมาชิกและส่วนราชการส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ตามส่วนแห่งค่าจ้างที่สมาชิกได้รับ

เว้นแต่กรณีที่สมาชิกสมัครใจนำส่งเงินสะสมเกินกว่าร้อยละ 3 ให้นำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่สมาชิก กสจ. ได้แจ้งความประสงค์ไว้

*** ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ***

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ด้วย นาย / นาง / นางสาว.

เลขประจำตัวประชาชน

[illegible]

ฝ่าย.....กรม/กอง.....สังกัด.....

จังหวัด..... โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิก เป็น

- ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 4 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 5 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 6
☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 7 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 8 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 9
☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 10 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 11 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 12
☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 13 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 14 ☐ อัตราเงินสะสมของสมาชิก ร้อยละ 15
☐ มีความประสงค์ให้คงเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.

--	--	--	--

(สมาชิก กศจ. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมนี้ ได้ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และมีผลบังคับใช้ เดือนมกราคม ของปีถัดไป)

พร้อมแนบ

☐ **สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)**

ลงชื่อ.....สมาชิก ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
 (.....) (.....) (.....)

**เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ส่วนราชการรับรองการเปลี่ยนแปลง**

หมายเหตุ 1. สมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมได้ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 โดยต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (เมื่อรวมกับแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)

2. เงินสมทบในส่วนของบริษัทยังคงไว้ที่อัตราร้อยละ 3

3. สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ปีละ ๑ ครั้ง อย่างช้าภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี และมีผลบังคับใช้ เดือน มกราคม ของปีถัดไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมีความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม

4. ส่วนราชการคันสังกัดเป็นผู้เก็บรักษาแบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องนำส่งให้ กทจ.

5. ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้าที่หักเงินสะสมส่วนเกินของสมาชิกจากเงินเดือนและนำส่งให้ กตจ. โดยใช้ช่องทางเดียวกับระบบการนำส่งเงิน และจัดส่งข้อมูลสมาชิกผ่านไฟล์ข้อมูลเงินนำส่ง (Excel File) ที่ กตจ. กำหนด (สมาชิกไม่สามารถนำส่งเงินสะสมส่วนเกินให้แก่กองทุนได้โดยตรง)

6. เงินสะสมส่วนเกินนี้สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ เท่านั้น ไม่สามารถขอถอนคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกได้

7. หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ผู้บริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย